

Số: /CTr-UBND

Lục Ngạn, ngày tháng năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2023

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2023

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Chỉ đạo tập trung cao nhất hướng dẫn Nhân dân chăm sóc vải thiều, cây có múi và các loại cây ăn quả trong thời kỳ ra hoa, phát triển quả. Đẩy nhanh kế hoạch trồng rừng và chương trình 01 tỷ cây xanh năm 2023 trong vụ Xuân; tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Hướng dẫn Nhân dân tổ chức tái đàn, tiêm phòng dịch bệnh trong chăn nuôi. Tăng cường tập huấn, chuyển giao KHKT, tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất mới đã được phê duyệt. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm về kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn. Triển khai kinh phí, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết để tổ chức thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023. Chuẩn bị phương án, kế hoạch ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

1.2. Nắm bắt thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Tập trung rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, gạch không nung, sản xuất kinh doanh thùng xốp, nước đá công nghiệp để quản lý và thu thuế. Tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình liên kết trong sản xuất nông - lâm nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch. Chủ động theo sát các nhà đầu tư, các dự án đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn.

Chủ động các điều kiện, phương án, giải pháp tổ chức sản xuất đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng các yêu cầu để xuất khẩu chính ngạch vải thiều sang Trung Quốc, Nhật Bản và các thị trường mới. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh để chủ động phối hợp, tổ chức sớm, đồng bộ các hoạt động thông tin quảng bá, xúc tiến thương mại; đa dạng hóa các phương án xúc tiến tiêu thụ vải thiều để chủ động trong mọi tình huống; ưu tiên mở rộng các kênh tiêu thụ vải thiều tại thị trường trong nước và xuất khẩu; nắm bắt, dự báo sát tình hình, sẵn sàng thêm các phương án, kịch bản thích ứng trong tiêu thụ vải thiều năm 2023.

Tăng cường các hoạt động kết nối, liên kết, hỗ trợ để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, hệ thống các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp. Chủ động sớm có kế hoạch làm việc với các sàn giao dịch thương mại điện tử để có giải pháp tiêu thụ phù hợp, đảm bảo hiệu quả thực chất. Thành lập các đoàn công tác đi xúc tiến thị trường, tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác hỗ trợ xuất khẩu, chủ động khảo sát, làm việc với các cửa khẩu về phương án xuất khẩu vải thiều bằng đường bộ, đường sắt... Rà soát, tổng rà soát các lò sấy để chủ động phương án sấy, khuyến khích mở rộng công nghệ sấy mới đảm bảo chất lượng để chủ động phương án khi xuất khẩu gặp khó khăn.

1.3. Chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án xây dựng cơ bản năm 2023 để khởi công toàn bộ các công trình chậm nhất trong tháng 5/2023. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Rà soát, đề xuất HĐND huyện xem xét giãn tiến độ kế hoạch bố trí vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2023 sang năm 2024. Hoàn thành lập kế hoạch tiến độ các dự án trọng điểm về hạ tầng dân cư, đô thị, giao thông... để theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện, thi công. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá, đấu thầu các dự án. Quyết liệt hoàn thành thêm các dự án trọng điểm về hạ tầng dân cư, đô thị của huyện để tổ chức đấu thầu, đấu giá thu tiền sử dụng đất kịp thời ngay sau vụ thu hoạch vải thiều, đặc biệt là các dự án còn phần nhỏ diện tích chưa được GPMB, không để ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tốc độ giải ngân các dự án để giảm thiểu tối đa tác động của giá cả vật liệu xây dựng, tiết kiệm cho ngân sách.

Rà soát các nguồn thu chưa thực hiện quản lý, thu thuế triệt để trên địa bàn (*các cơ sở chế biến gỗ, gạch không nung, sản xuất thùng xốp, đá cây...*); thường xuyên bám sát chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách theo từng tháng (*trọng tâm là thu tiền sử dụng đất, thuế khai thác tài nguyên, thuế kinh doanh vận tải...*). Đôn đốc hoàn thành công tác quyết toán ngân sách; tập trung quyết toán các nguồn vốn XDCB xong trong tháng 4/2023. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn thu, chi ngân sách; phân đấu đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm.

1.4. Tập trung cao chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo có kết quả cụ thể báo cáo UBND huyện từng tháng. Quản lý, giám sát Nhà máy xử lý rác thải tại xã Kiên Thành, các lò đốt rác của xã hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Đôn đốc thường xuyên công tác thu tiền dịch vụ VSMT của các xã, thị trấn đảm bảo đạt trên 50% chỉ tiêu KH cả năm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản, đất, cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

1.5. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 233 và các quy hoạch chuyên đề có liên quan (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn mới...). Triển khai kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ huyện.

2. Về văn hóa - xã hội

2.1. Chú trọng công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm yêu cầu xuất nhập cảnh phục vụ thua mua, xuất khẩu vải thiều.

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, củng cố đội cán bộ, ngũ giáo viên cốt cán; đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2022-2023; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh năm 2023; đẩy mạnh triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản các trường học xây dựng chuẩn quốc gia năm 2023 trong dịp nghỉ hè. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác y tế, dân số, đào tạo nghề, thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ việc làm và xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh vận động Nhân dân

tham gia BHXH, BHYT đảm bảo tiến độ chỉ tiêu kế hoạch giao. Triển khai kịp thời các chương trình MTQG, các đề án, dự án hỗ trợ giảm nghèo, phát triển KT-XH các xã ĐBKK và vùng đồng bào DTTS; chủ động lồng ghép trong thực hiện các chương trình MTQG để đảm bảo về hạ tầng, an sinh xã hội và ổn định mọi mặt đời sống Nhân dân. Nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn đột xuất.

2.3. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các sự kiện, ngày lễ lớn trong Quý II/2023, như: Kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước: Ngày giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5), chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5), Ngày sinh nhật Bác (19/5),... Chủ động đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền, quảng bá về huyện Lục Ngạn năm 2023 trên các kênh, các phương tiện truyền thông và các sự kiện ở trong và ngoài tỉnh, trọng tâm là quảng bá xúc tiến tiêu thụ vải thiều kết hợp với thu hút phát triển du lịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý di tích lịch sử văn hóa, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, dịch vụ văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và du lịch.

3. Công tác nội chính

3.1. Duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đảm bảo giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn; không để phát sinh các điểm nóng, các vụ việc phức tạp; đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, triển khai dự án. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên, đất đai, khoáng sản, môi trường, bảo vệ công trình thủy lợi, quản lý quy hoạch, xây dựng... Tập trung ra quân, quyết liệt xử lý vi phạm để kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động các phương pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổ chức vận tải... cho vụ cao điểm thu hoạch, tiêu thụ vải thiều.

3.2. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và ý kiến của cử tri, tập trung giải quyết sớm các vụ việc phức tạp, kéo dài, hạn chế những bức xúc trong Nhân dân; phân loại, xử lý kịp thời, giao đúng thẩm quyền, nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết, tham mưu giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Đảm bảo quy chế dân chủ trong công tác bồi thường GPMB các dự án, chống tiêu cực, tham nhũng và những vi phạm, sai phạm gây thiệt hại cho cả Nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Khắc phục hạn chế về chất lượng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC trên địa bàn. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có dấu hiệu vi phạm để chỉ đạo thanh tra, kiểm tra chuyên đề hoặc đột xuất.

3.3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp hành chính, văn hóa công sở, tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện tốt trách nhiệm giải quyết TTHC, không để xảy ra chậm muộn ở từng khâu, từng bộ phận; chủ động thực hiện khắc phục, nâng điểm các chỉ số đánh giá, xếp hạng của huyện liên quan đến ngành, lĩnh vực và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu ngay trong 6 tháng đầu năm. Tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quyết liệt khắc phục, giải quyết, xử lý các vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ rừng, bảo vệ

công trình thủy lợi, vi phạm về quản lý di tích... Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Chỉ đạo tham mưu tốt cho Huyện ủy các nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện.

Các cơ quan tham mưu bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện để chủ động hoàn thành các chương trình, dự án, đề án, văn bản đăng ký trình bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 tại các xã, thị trấn.

B. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG THÁNG

I. Hội nghị UBND huyện thường kỳ: Ngày 21/4/2023 (Thứ Sáu); dự kiến các nội dung trình Hội nghị gồm:

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 (*Phòng Tài chính - KH chuẩn bị*).

2. Báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

3. Báo cáo sơ kết Đề án số 01- ĐA/HU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng đô thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2021-2025.

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung 2, 3).

4. Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lục Ngạn giai đoạn 2021-2025 (*Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, Phòng Nội vụ phối hợp*).

5. Báo cáo sơ kết Đề án số 02- ĐA/HU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng huyện Lục Ngạn trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 (*Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị*).

6. Các nội dung khác trình theo quy định.

II. Các hội nghị chuyên đề, UBND huyện sẽ có lịch cụ thể riêng.

III. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban vào chiều thứ Năm hằng tuần; có chương trình công tác cụ thể làm việc với các cơ quan, địa phương, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- + Phòng Tổng hợp;
- + Phòng KG-VX;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các CQ thuộc HU, HĐND huyện;
- UB MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các CQĐV thuộc UBND huyện;
- Các CQĐV trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vương Mạnh Chung

